

GẶP MẶT, GIAO LƯU SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN TÀI - TÀI CHÍNH TRƯỚC THÈM NĂM HỌC 2022-2023

Chương trình “Gặp mặt, giao lưu sinh viên Khoa Kế toán Tài chính - Ngân hàng” là một trong những hoạt động thường niên thuộc nội dung “Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên” đầu năm học 2022-2023 nhằm kết nối giữa Nhà trường, các khoa, bộ môn và sinh viên, giúp các bạn sinh viên hiểu biết thêm về nhà trường, các ngành học, các cơ hội việc làm... Buổi gặp mặt được tổ chức tại Giảng đường D1 với sự có mặt của đông đủ lãnh đạo khoa, các giảng viên, sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính cùng đại diện các khách mời: Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương, lãnh đạo các doanh nghiệp, các anh, chị chuyên viên - kế toán trưởng, cựu sinh viên kế toán Trường Đại học Hải Dương.



The banner features a light blue and green background with abstract wave patterns. On the left, there is the logo of HAI DUONG UNIVERSITY (HĐ) and the text "TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG" and "KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH". On the right, there is the logo for "BAOVIET Life" and "BẢO VIỆT NHÂN THỌ HẢI DƯƠNG". The central text, in large red and blue fonts, reads: "TUẦN SINH HOẠT", "CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2022 - 2023", and "VÀ TRAO THƯỞNG CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ HẢI DƯƠNG CHO SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP NĂM HỌC 2021- 2022". At the bottom right, the date "Hải Dương, ngày 07 tháng 9 năm 2022" is written in red.

Mở đầu buổi trao đổi, TS. Nguyễn Thị Đào -Trưởng Kế toán - Kiểm toán giới thiệu các thông tin khái quát về sinh viên các khóa đang học tập tại Khoa. Tiếp đến, Cô chia sẻ về Kế hoạch đào tạo của năm học, giới thiệu mốc thời gian của các hoạt động cần lưu ý trong quá trình học tập như: các môn học cơ sở, các môn học chuyên ngành, hoạt động thi học kì, thi chứng chỉ tiếng Anh, Tin học, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Các thông tin hữu ích này sẽ giúp các em có kế hoạch học tập cụ thể và lộ trình thực hiện hợp lý để đạt kết quả cao, cũng như hoàn thành mục tiêu cá nhân của mình với đích đến là có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Sau khi TS. Nguyễn Thị Đào triển khai nhiệm vụ năm học mới, các thầy cô trong Khoa đã nhận được nhiều ý kiến đề xuất, câu hỏi của sinh viên về các vấn đề trong quá trình học tập tại trường, quá trình đi thực tập, làm khóa luận, NCKH, học tập nâng cao trình độ, hoạt động hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp,... Những ánh mắt dõi theo

chăm chú, những nụ cười tươi đầy hứng khởi của các sinh viên không ngừng vang lên sau những chia sẻ của các Thầy/ Cô như một điểm nhấn để các sinh viên chính thức bước vào năm học mới hứa hẹn những thành quả học tập đáng tự hào.



Với sự dẫn dắt của ThS. Nguyễn Ngọc Anh - Cán bộ chủ nhiệm lớp của Khoa, người gần gũi, luôn lắng nghe và là cầu nối giữa sinh viên với Khoa và Nhà trường là chương trình giao lưu với các khách mời. Mở đầu là màn giao lưu với khách mời đến từ Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương, đại diện là chị Nguyễn Quỳnh Phương - Giám đốc kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương. Chị Phương đã giới thiệu ngắn gọn về cơ hội nghề nghiệp dành cho các bạn sinh viên trường ĐH học Hải Dương, các bạn sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính nói riêng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà Trường. Đại diện Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương cũng có những suất quà giá trị trao tặng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc và những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó của Khoa trong năm học 2020-2021.

Là một cây văn nghệ khi còn học tại Nhà trường, Cựu sinh viên - khách mời Bùi Quang Nhật đã đem lại cho bầu không khí của buổi giao lưu hết sức sôi động với chương trình giao lưu văn nghệ với các bạn sinh viên. Bên cạnh đó, anh Bùi Quang Nhật còn chia sẻ rất thân tình những kinh nghiệm về học tập khi còn ngồi trên ghế nhà trường.





Kinh nghiệm trong quá trình làm việc sau khi ra trường được ba khách mời là chị Trần Thị Nguyệt - Nguyên Kế toán trưởng Công ty Samil, Kế toán trưởng Công ty TNHH Tập đoàn Phú Lương Việt Nam, chị Phạm Thị Thơm - Kế toán trưởng Công ty Fujisaiko và chị Lê Thị Huyền - Trưởng phòng KD Hành chính nhân sự Công ty Fujisaiko chia sẻ cho các sinh viên của Khoa những kinh nghiệm trong quá trình tìm kiếm việc làm, các kỹ năng trong quá trình làm việc với nhấn mạnh: các bạn sinh viên ra trường để đáp ứng tốt công việc cần có kiến thức chuyên ngành, kiến thức tin học, kiến thức ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp ... và cần nắm chắc pháp luật về kế toán, ngân hàng. Các khách mời sôi nổi trong việc giao lưu, giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên về công việc, cơ hội việc làm, những kỹ năng và kiến thức cần có của sinh viên ngành kế toán - tài chính sau khi ra trường. Từ đó, các bạn sinh viên thấy được cơ hội việc làm và tự lập ra kế hoạch học tập của bản thân.

Bê mạc chương trình, thay mặt Khoa, TS. Nguyễn Thị Đào đã có những lời gửi gắm đến bạn sinh viên của khoa. Cô đánh giá cao sự nỗ lực của mỗi sinh viên để có được thành công như hôm nay và mong muốn các bạn giữ vững ý chí học tập để có đạt được những thành tích tốt nhất trong năm học tới.



Tin bài và ảnh: Ánh Nguyệt